



“รากฟันเทียมไทย ตามแนวพระราชดำริ”

จากการวิจัยสู่การผลิต: พระมหากษัตริย์คุณสู่ประชาชนไทย

จากพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า "เวลาไม่มีฟัน กินอะไรไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง" และพระราชดำริสแก่คณะทันตแพทย์ที่ถวายการรักษารากฟันเทียมว่า “สามสิบบาท รักษาได้หรือไม่” นับเป็น พระมหากษัตริย์คุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยผู้ด้อยโอกาส

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง (ADTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สวทช. และคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้อมนำพระราชดำริสมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการรากฟันเทียมให้แก่ประชาชน ภายใต้ ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป้าหมายผลิตรากฟันเทียมจากผลงานวิจัยใช้เองในประเทศและให้บริการรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ โดยฝังรากฟันเทียมจำนวน ๒ ราก จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ จำนวน ๑๐,๐๐๘ ราย



รูป: รากฟันเทียมสำหรับผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก

๒.โครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ หรือในชื่อ “ข้าวอร่อย”

ความสุขพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนปี ๒๕๕๘ โดยเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามรากฟันเทียมในโครงการว่า “ข้าวอร่อย” ต่อมาได้ขยายเวลาไปถึงปี ๒๕๕๙ เป้าหมายดำเนินงานฝังรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วย ที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจำนวน ๘,๔๐๐ รายผลการดำเนินงาน ๖,๓๑๕ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)



๓.โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ต่อยอดการบริการรากฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ และกระจายลงสู่สถานบริการส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง ครอบคลุมรากฟันเทียมทั้ง ๓ ประเภทได้แก่ รากฟันเทียมสำหรับยึดฟันเทียมทั้งปากรากฟันเทียมสำหรับยึดฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ และรากฟันเทียมเดี่ยวที่ทดแทนฟันบางซี่ มีเป้าหมายในการให้บริการผู้ป่วยโดยฝังรากเทียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Implant) จำนวน ๑-๒ ซี่ เพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้จำนวน ๑,๐๐๐ ราก
